



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คอรั้มน์ เลาะรั้วเกษตร: ผลงานกับจิตีพี	แนวหน้า
2. คอรั้มน์ แนวโน้ม: 4 ังหวัด รายได้เกษตรสูง 'สมาร์ต' เมืองการเกษตร	มติชน
3. ร่วมลงนามต้านประมงIUUไทย-ญี่ปุ่น'เจรจาร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถ...	สยามรัฐ
4. ชงกรม.ช่วยชาวสวนรับราคายางวูบ	กรุงเทพธุรกิจ
5. หนุ่ไทยปลูกข้าวอินทรีย์ระดับโลกแจกชวานา1.35แสนบ....	ข่าวสด
6. สปก.ย้ำปัดยกเลิก โครงการพลังงาน	โพสต์ทูเดย์
7. กรมการข้าวนำชวานาพบนายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัล...	มติชน
8. ภาพข่าว: วันข้าวและชวานา	สยามรัฐ
9. กรมวิชาการเกษตร แนะนำเกษตรกรชาวสวน ฝนชุกระวังโรค...	มติชน
10. เกษตรฯคุมขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลดบุกกรุกฝืนป่าตามนโยบายนายกฯ	สยามรัฐ
11. กรมส่งเสริมการเกษตร...พัฒนาภาคการเกษตรขับเคลื่อน ศพก.สู่แปลงใหญ่	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



## ผลงานกับจิติพี

เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ บอกว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒนา รายงานการประเมินผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ซึ่งตั้งแต่ปี 2557-2558 คิดลบมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุภัยแล้ง เพิ่งจะมาฟื้นตัวในปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2560 ที่จิติพีขยายตัวสูงจนน่าแปลกใจ จากคิดลบกว่าร้อยละ 5 ในปี 2558 กลายมาเป็นร้อยละ 7 ใน 3 เดือนแรกของปี 2560 เรียกว่าโคจรหวดพรวดกันเลยทีเดียว...ไม่ธรรมดาจริงๆ

ที่ว่าไม่ธรรมดาเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ บอกต่อว่า ที่จิติพีขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการภาคการเกษตรมาถูกทางแล้ว ไม่ว่าจะเป็โครงการแปลงใหญ่ หรือโครงการประชารัฐ มีส่วนช่วยผลักดันจิติพีภาคเกษตรให้ขยายตัวสูงขึ้นมาก...ท่านช่างเชื่อมโยงได้ดีจริง ๆ จิติพีคิดลบเพราะภัยแล้ง จิติพีขยายตัวสูงขึ้นเพราะฝีมือคนบริหารจัดการ.....ว่ากันไป

เชื่อ..เชื่อว่าจิติพีขยายตัวสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ เพราะดูราคาผลผลิต

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ แล้วยังไม่มีปัญหา ยกเว้นราคาขางที่ลดลงในช่วงนี้ ะยะนี้เป็นฤดูกาลของผลไม้ ผลไม้ราคาดีเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ แม้ปริมาณผลผลิตจะมากพอๆ กับปีที่ผ่านมา หรือมากกว่า แต่ผลไม้ทุกชนิดไม่มีปัญหาด้านการตลาด เพราะสามารถส่งออกได้มาก ในประเทศก็ไม่ล้นตลาดจนทำให้ราคาคดค่า

ที่ไม่ค่อยเชื่อก็คือ จิติพีสูงขึ้นเป็นผลจากโครงการแปลงใหญ่ และโครงการประชารัฐ แม้จะมีตัวเลขว่าเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,100 บาท เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,400 บาท แต่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองดังกล่าว มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเกษตรกรทั้งประเทศ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

น่าจะหาตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการแปลงใหญ่ และโครงการประชารัฐ ดูบ้างว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไร

เกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการอะไร แต่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นได้ เพราะสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย มีเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยเผชิญมาในปีที่ผ่านมาได้ เกษตรกรกลุ่มนี้ก็มีส่วนช่วยให้จิติพีสูงขึ้นได้เช่นกัน

ไม่ได้ว่าโครงการแปลงใหญ่ และโครงการประชารัฐไม่ดี ถ้าท่านว่าดีก็ทำไปเถิด แต่โครงการทั้งสองเพิ่งดำเนินการอย่างจริงจังมาไม่เท่าไร แปลงใหญ่เพิ่งจะมาเอาจริงอาจังในปี 2560 ประชากรูก็ทำมาเพิ่ง

ครบปี จะด่วนสรุปว่า 2 โครงการส่งผลให้จิติพีขยายตัวสูงขึ้นมากมายจึงไม่ค่อยสนิทใจสักเท่าไร

ไหนๆ ก็ไหนๆ พูดถึงผลไม้มาแล้ว ถ้าไม่พูดถึงทุเรียนก็จะดูอะไร ปีนี้ต้องถือเป็นปีทองของทุเรียน ราคาสูงคุณภาพดี แม้นในตอนต้นฤดูจะมีปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนขายอยู่บ้าง เป็นธรรมดาของพ่อค้าเหมาสวน และชาวสวนที่ไม่มีคุณธรรมเห็นแก่รายได้เล็ก ๆ น้อยๆ เพียงไม่กี่ราย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรขึ้นแบล็กลิสต์ไว้ มาถึงตอนนี้ก็คงเห็นแล้วว่าราคาผลผลิตในฤดูไม่ได้ตกต่ำแต่อย่างใด เพราะตลาดมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าจะอดใจสักนิด รอเวลาให้ผลผลิตสุกแก่ได้ที่ จึงเก็บเกี่ยว ก็จะไม่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวัง

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** รายงานว่า ปีนี้ตลาดต่างประเทศสนใจทุเรียนไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีตลาดใหม่คือเกาหลีใต้ ทำให้ความต้องการทุเรียนมีเพิ่มสูงขึ้น... น่าดีใจแทนชาวสวนทุเรียนที่ตลาดต่างประเทศเขายังเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนไทยส่วนใหญ่อยู่

ตลาดคืออย่างนี้ ชาวสวนต้องรักษาคุณภาพ และชื่อเสียงทุเรียนไทยไว้ให้เหนียวแน่น.....อย่าให้ใครมาแย่งฉายา “ราชาแห่งผลไม้” ของทุเรียนไทยไปทีเดียวเชียว....ไม่เช่นนั้น จิติพีภาคเกษตรจะร่วงยาวไปเลย

แว่นขยาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : คอแลมน์ แนวโน้ม: 4 จังหวัด รายได้เกษตรกรสูง 'สมาร์ท' เมืองการเกษตร

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 1921 หน้า : 20

### สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคเกษตร ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2560)

คาดว่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (จีดีพี) ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ที่ขยายตัวร้อยละ 2.2

จีดีพีทั้งปี 2560 ประมาณการที่ร้อยละ 2.5-3.5 ถือว่าเป็นการเติบโตภาคการเกษตรที่สูงมากขึ้น

จากปัจจัยบวกของสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย นโยบายจากภาครัฐและการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี

ในปี 2559 รายได้ของ81y;เรือนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เป็นการเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิมร้อยละ 3 โดยเฉพาะรายได้เงินสดปี 2559 ประมาณ 300,565 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 283,259 บาทต่อครัวเรือนใน



# 4 จังหวัด รายได้เกษตรกรสูง 'สมาร์ท' เมืองการเกษตร

## รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2558/2559

ภาค	บาท/ครัวเรือนปี
กลาง	411,264
ใต้	387,651
เหนือ	271,056
อีสาน	254,009

ปี 2558 มีสัดส่วนรายได้ในภาคการเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 52 ที่เหลือร้อยละ 48 เป็นรายได้นอกภาค

การเกษตร รวมการจ้างงานในช่วงภัยแล้ง การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจัยบวกที่สำคัญคือการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนด้านการเกษตร การลดทุนการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น

จังหวัดที่มีรายได้เกษตรกรสูงสุดในแต่ละภาค ปี 2559 ภาคกลางคือฉะเชิงเทรา 412,712 บาทต่อครัวเรือน ภาคเหนือคือเพชรบูรณ์ 254,098 บาทต่อครัวเรือน ภาคใต้คือกระบี่ 247,913 บาทต่อครัวเรือน ภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรี 197,967 บาทต่อครัวเรือน

**สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญในปี 2559 ได้แก่ ข้าว ยาง ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ●**

# ‘ไทย-ญี่ปุ่น’เจรจาร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร ร่วมลงนามต้านประมงIUU

“บิ๊กฉัตร” เผยไทย-ญี่ปุ่น คู่ค้าสินค้าประมงสำคัญลงนามแถลงการณ์ร่วม ผนึกกำลังด้านการทำประมง IUU พร้อมเจรจาผลักดันความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรของ 2 ประเทศสู่ความยั่งยืน

กษ.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมหารือและลงนามในแถลงการณ์ร่วมในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated : IUU) กับนายยูจิ ยามาโมโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสองประเทศที่จะร่วมกันต่อต้านกิจกรรมการทำประมง IUU ณ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงประเทศญี่ปุ่นว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ 2 ประเทศที่มุ่ง IUU และมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมการอนุรักษ์และการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาประมง IUU ระหว่างกันภายใต้กลไกของทั้งสองประเทศ ตามวิธีการต่างๆ ขององค์การระหว่างประเทศ และองค์การระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการต่างๆ เพื่อการต่อต้านการประมง IUU

ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) กฎระเบียบของ องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค หรือ RFMOs ที่ทั้ง 2 ประเทศเป็นสมาชิก หรือเป็นประเทศที่เข้าร่วมรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายระหว่างกัน อาทิ การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ประมงที่จะต้องทำงานร่วมกับประเทศที่เป็นตลาดสินค้าประมงที่ทำการประมงร่วมกันโดยตรง หรือกลุ่มประเทศที่สามที่รับวัตถุดิบสินค้าประมงไปแปรรูป เพื่อให้การค้าสินค้าประมงที่เกิดจากการประมงที่ถูกกฎหมายครบทั้งระบบ และที่สำคัญยังเป็นการแสดงถึงบทบาทของไทยในการเอาใจจริงเอาใจกับการแก้ไขปัญหาประมง IUU ในระดับนานาชาติด้วย

“ญี่ปุ่น ถือเป็นคู่ค้าสินค้าประมงที่สำคัญของไทย โดยในไตรมาสแรกของปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 21.37 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมด มีปริมาณ 50,818.70 ตัน มูลค่า 10,843.31 ล้านบาทโดยสินค้าประมงที่มีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญ คือ กุ้งปรุงแต่ง เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ขณะที่มีการนำเข้าสินค้าประมงจากญี่ปุ่นมายังไทยปริมาณ 10,613.67 ตัน มูลค่า 749.09 ล้านบาท”

พลเอกฉัตรชัยกล่าวว่า นอกจากความร่วมมือด้านประมงแล้ว กระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ยินดีที่จะ

สนับสนุนการดำเนินการภายใต้กรอบ High Level Cooperation Dialogue และการประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการพิเศษภายใต้กรอบเจ-เทป-ป่า ร่วมกันต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ชลประทาน หม่อนไหม และข้าว การอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช การกักกันพืช ความร่วมมือด้านสหกรณ์ และสร้างเครือข่ายด้านสหกรณ์ของ 2 ประเทศ ซึ่งจะทำให้การดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง 2 ฝ่ายมีความก้าวหน้าขึ้น รวมถึงได้ถือโอกาสเชิญรัฐมนตรีเกษตรฯ ญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตร ประมง และป่าไม้อาเซียน ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

# ชงกรม.ช่วยชาวสวนรับราคายางวูบ

## กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอ

4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางหลังราคายางวูบ ทั้งหนุนสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาทโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และบัพเฟอร์ฟันด์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 13 มิ.ย.นี้ จะเสนอ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

โดยประกอบด้วย 1. มาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3% คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชย 300 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากระบบได้ 2 แสนตันในปี 2560

2. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ออกไปอีก 1 ปี

3. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วัน เพื่อรองรับเกษตรกรตกค้างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน และ 4. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือบัพเฟอร์ฟันด์ ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

“ข้อเท็จจริงในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปิดกรีดยาง ทำให้เป็นธรรมดาที่ระดับราคายางในตลาดจะมีการแกว่งตัวขึ้นลงอย่างมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทหารอีก 5 ผู้ส่งออกรายใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ให้มีการบิดเบี่ยงกลไกตลาด ผ่านการใช้เทคนิคของผู้ซื้อ ให้ราคาเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งจากนี้ไปเชื่อว่า ราคาน่าจะมีทิศทางที่ดีมา” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายธีรวิช สุขสะอาดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ใน 4 มาตรการที่จะเสนอ ครม. ทั้ง 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือ รวมทั้ง กยท. ได้ส่งหนังสือไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อนัดประชุมภาวะพิเศษในเดือนนี้ ถึงการออกมาตรการงดการส่งออกยางพารา พร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ เพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้น

จากการติดตามสถานการณ์ราคายางของ กยท. พบว่าตลาดได้ตอบสนองเชิงบวกต่อการดำเนินการในภาพรวม ส่งผลให้ราคายางพาราในวันที่ 8 มิ.ย. มีการปรับตัวสูง โดยราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.14 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) อยู่ที่ 54.78 บาทต่อกก.

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อกก. อยู่ที่ 57.60 บาทต่อกก. และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดส่งออกท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อกก. อยู่ที่ 61.70 บาทต่อกก.

## หนูนไทยปลูกข้าวอินทรีย์ระดับโลก

### แจกชานา1.35แสนบ.-ซง4ข้อช่วยสวนยางราคาตก

กระทรวงเกษตรฯ ดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ใช้งบ 1 หมื่นล้าน 5 ปีเพิ่มพื้นที่ 6 แสนไร่ ขึ้นแท่นอันดับ 5 ผู้ผลิตรายใหญ่ของเอเชีย ชานาปลูกข้าวอินทรีย์อุดหนุนเงินให้เปล่า 1.35 แสนบาท ซง 4 มาตรการช่วยสวนยางเข้ากรม. อัดหมื่นล้านอุดหนุนผลิต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะ 5 ปี เป้าหมายปี 2564 จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 ราย

โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์จะจำหน่ายในประเทศ 40% และจำหน่ายตลาดต่างประเทศ 60% ผลการตรวจรับรองเกษตรกรอินทรีย์รายใหม่ในปี 2560 รวมทั้งประเทศเกษตรกร 3,671 ราย พื้นที่เพิ่มขึ้น 33,372 ไร่ โดยแยกเป็นข้าว 30,355 ไร่ พืชผสมผสาน 2,577 ไร่

ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก 318 ล้านไร่ ใน 183 ประเทศ ในขณะที่ด้านการตลาดมีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก 3.0 ล้านล้านบาท สำหรับไทยมีพื้นที่ผลิตรวม 0.3 ล้านไร่ ถือเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 60 ของโลก

การเดินทางยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 1,333,860 ไร่ ตั้งเป้า 5 ปี ไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ อันดับ 5 ของเอเชีย จากปัจจุบันอันดับ 8 แต่ต้องเข้าใจว่าการทำเกษตรอินทรีย์ ในช่วงแรก ผลผลิตของเกษตรกรจะลดลงมาก กว่าที่จะสามารถมีผลผลิตได้ใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยเคมี ก็ประมาณปีที่ 4-5

“ดังนั้น เกษตรกรที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำเกษตรอินทรีย์จะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ แตกต่างไปตามชนิดของสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวจะได้รับเงินอุดหนุน หรือเงินให้เปล่าประมาณ 1.35 แสนบาทในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไข ปีแรก 2 พันบาท/ไร่ ปี 2 จำนวน 3 พันบาท/ไร่ และปีที่ 3 จำนวน 4 พันบาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไม่รวมการให้สินเชื่อเพื่อเปลี่ยนอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ำ” รมว.เกษตรฯ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวอีกว่า สืบคาน้ำหน้าเตรียมเสนอ 4 มาตรการ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพารา เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เรื่องสำคัญคือ สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและอุดหนุนผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3%

# สปก.ย้ำปิดยกเล็ก โครงการพลังงาน

โพสต์ทูเดย์ - สป.ก.ยันคำสั่งศาลปกครองสูงสุดปิดยกเล็กสัมปทานพลังงานที่อนุญาตแล้ว ยกเว้นโครงการใหม่ เหตุไม่มีอำนาจนอกกิจการเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปหารือกับกระทรวงพลังงานและนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งว่า ระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้ต่างกับโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินฟาร์ม) ที่ต้องไปดูรายละเอียดของกฎหมายก่อน

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาระบุว่าระเบียบของ คปก. ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่ออกมาตามมาตรา 19 (12) ให้อำนาจ คปก. ไปออกระเบียบอะไรก็ได้ นั่นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ซึ่งในเรื่องนี้จะมีผลให้ สปก.ไม่สามารถอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นลักษณะดังกล่าวได้อีก เนื่องจาก

ไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งออกมา ส.ป.ก.ก็ยังไม่ได้สั่งห้ามเอกชนดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด ดังนั้นหากจะมีการหยุดผลิตก็เป็นเรื่องของเอกชนดำเนินการเองเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีผลย้อนหลัง

สำหรับการหารือกับนายวิษณุ ได้แนะนำ 2 ทางคือให้ ส.ป.ก.ไปดูว่าขณะนี้ ส.ป.ก.มีปัญหาในเรื่องการขอใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ทั้งแร่ วินฟาร์ม และน้ำมัน เพื่อมาดูปัญหาอุปสรรคว่าจำเป็นต้องใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มีการเรียกร้องหรือไม่ โดยในส่วนของ ส.ป.ก.ได้ทำหนังสือแสดงความเห็นของ ส.ป.ก.ไปแล้วว่า ไม่เห็นด้วยหากจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อำนาจ คปก.สามารถออกระเบียบอะไรก็ได้ แต่เสนอว่าหากกรณีใดที่เป็นประโยชน์สาธารณะให้ฝ่ายนโยบายมีความเห็นเป็นกรณีๆ ไป

“ผลจากคำพิพากษาดังกล่าวทำให้เลขาธิการ ส.ป.ก.และ คปก.จะไม่สามารถออกระเบียบลักษณะดังกล่าวได้อีก อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้นจะไม่กระทบกับสัมปทานต่างๆ ที่กระทรวงพลังงานให้ไปแล้ว” นายสมปอง กล่าว ■

## กรมการข้าวนำชานาพบนายกรัฐมนตรี้และรับโล่รางวัล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

นางสาวชุดิมา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะ ได้นำผู้นำชาวนาและองค์กรชาวนาประมาณ 200 คน เดินทางเข้าพบและรับฟังนโยบายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยในปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรชาวนาและเอกชน ได้ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชานำชาวนาสู่ยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณกรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รวมทั้งในภูมิภาคอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นออกเห็นใจต่อความยากลำบากในการทำนา ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยยกระดับการเกษตรแบบดั้งเดิมมาสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมตามแนวทางพลังประชารัฐ ใน 3 โครงการหลัก คือ โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวนาอีกจำนวนไม่น้อยที่มุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาอาชีพการทำนาจนประสบผลสำเร็จ ในนามรัฐบาลขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่ชาวนา

ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลในวันนี้ จำนวน 25 คน จาก 4 สาขา ได้แก่ 1. เกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำนา 2. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต ประเภทข้าวหอมมะลิ 3. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ และ 4. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น

ด้านนายอัยยวัฒน์ ลิขิตราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ได้กล่าวคำปฏิญาณภาคีศูนย์ข้าวชุมชนแสดงจุดยืนในการร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวนาในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560 ว่า 1. ยืนยันจุดยืนว่า ภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจะเป็นองค์กรที่จะเสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชาวนาและองค์กรชาวนามีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 2. ยืนยันความมุ่งมั่นว่า ภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจะเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชาวนา ทั้งด้านการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์เตือนภัยศัตรูข้าว และพัฒนาสังคมชาวนาให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 3. ยืนยันความตั้งใจว่า ภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจะเป็นองค์กรชาวนาที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีระเบียบ มีข้อตกลงที่ระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกที่ชัดเจน 4. ยืนยันความร่วมมือในการร่วมมือกับรัฐบาลโดยกรมการข้าว ทำงานอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทั้ง 2 องค์กรมีความเข้มแข็งในการบรรลุภารกิจพัฒนาข้าวและชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น





วันข้าวและชาวนา...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีนางสาวชุติมา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใฝ่ฯ รับเสด็จ ณ กรมการข้าว เมื่อเร็วๆ นี้

## กรมวิชาการเกษตร แนะนำเกษตรกรชาวสวน ฝุ่นชุกะวังโรค และแมลงศัตรูพืชทำลายผลลองกอง

ในช่วงนี้จะมีฝนตกชุก อากาศร้อน และมีลมพัดแรง กรมวิชาการเกษตร แนะนำชาวสวนลองกองเฝ้าระวังการระบาดของโรคโรคราดำ และหนอนกินใต้ผิวเปลือก จะพบในระยะที่ลองกองผลอ่อนถึงผลแก่ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตโรคราดำ มักพบคราบราสีดำติดตามช่อดอก ช่อผล ทำให้ดอกผิดปกติ เหี่ยว และหลุดร่วง จนทำให้ไม่ติดผล ถ้าเป็นโรคในระยะผลอ่อน ผลจะเหี่ยวและหลุดร่วง มักพบในช่วงที่มีการระบาดของแมลงปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง อย่างไรก็ตามหากพบโรคให้เกษตรกรพ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำเพื่อลดปริมาณเชื้อ และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นบนช่อผลช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 14 วัน ด้วยเชอร์ราจะเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ คือ เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง กรณีพบเพลี้ยหอยให้พ่นสารกำจัดแมลงมาลาโทออน 83% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หากพบเพลี้ยแป้งให้พ่นสารกำจัดแมลงไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไทอะมโทกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อีกทั้งไม่ควรพ่นสารในช่วงที่ดอก

ลองกองบานหรือเริ่มติดผลอ่อน และควรหยุดพ่นอย่างน้อย 7 วันก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต



ในส่วนของหนอนกินใต้ผิวเปลือก จะพบหนอนกัดกินอยู่ใต้ผิวเปลือกลึก 2-8 มิลลิเมตร ตามกิ่งและลำต้น ทำให้ต้นเป็นปุ่มปม หากระบาดมากจะทำให้กิ่งแห้งและตาย ถ้าหนอนกัดกินตาดอกจะทำให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรควรใช้ไส้เดือนฝอย (Steinemema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัว (1 กระป๋อง) ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน (1 ต้นใช้น้ำ 5 ลิตร) ในกรณีที่มีอากาศแห้งแล้งควรพ่นน้ำเปล่าให้ความชุ่มชื้นก่อนพ่นไส้เดือนฝอย และใช้สารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้โชกบนลำต้นและกิ่งก้านที่มีรอยทำลายของหนอนกินใต้ผิวเปลือก

## เกษตรฯคุมขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ลดบุกรุกฝืนป่าตามนโยบายนายกฯ

กวก.: นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ นายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง 15 จังหวัด อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันได้มีการเข้าทำการเกษตรโดยเฉพาะ การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต และในพื้นที่เขาหัวโล้นกันมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และเพชรบูรณ์ ประมาณ 3.7 ล้านไร่ ส่งผลให้เกิดการ บุกรุกทำลายป่าและอาจมีปัญหากการใช้ สารกำจัดศัตรูพืชปริมาณมากรวมถึงเกิด การชะล้างสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผล กระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน การปราบปรามการเข้าทำลายพื้นที่ป่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกกรมวิชา การเกษตรได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรสำ นักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สวพ.1) จังหวัดเชียงใหม่ และ สวพ.2 จังหวัดพิษณุโลก เร่งตรวจสอบร้านค้า

ผู้นำปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ปลูก เกษตรกรในพื้นที่เขาหัวโล้นจะมี ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่สามารถผลิตเมล็ด พันธุ์ไว้ใช้เองได้ ทำให้พ่อค้าบางรายฉวย โอกาสจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แบบไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย หากไม่ควบคุม นอกจาก จะมีการบุกรุกเผาป่าและทำให้พื้นที่เขา หัวโล้นขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วเกษตรกรอาจ ถูกเอาเปรียบเรื่องเมล็ดพันธุ์ไม่ได้มาตรฐานและอัตราการงอกต่ำด้วย



## กรมส่งเสริมการเกษตร... พัฒนาภาคการเกษตร ขับเคลื่อน ศพก. สู่แปลงใหญ่



### สถิติพิเศษ

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ เป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรตามนโยบาย “ยกกระต่าษ A4” ของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเชื่อมโยงและเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” มุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าการปฏิ

รูปภาคการเกษตร ตามนโยบาย “ยกกระต่าษ A4” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรกรมส่งเสริมให้เกษตรกรมีตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตรนำไปสู่เกษตร 4.0 โดยนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อน คือ ศพก. ที่มีในทุกอำเภอเป็นสถานที่เรียนรู้เชื่อมโยงพัฒนาการเกษตรสู่การทำเกษตรแปลงใหญ่ สร้างการเปลี่ยนแปลงในการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง และต้องแตก Cell ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ อย่างน้อย 1 : 10 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้าง Cell ที่พร้อมจะร่วมกันเป็นแปลงใหญ่ต่อไป

ศพก. และเครือข่ายเกษตรกร เช่น อคม. หมอดินอาสา จะช่วยในการสร้างการรับรู้และใช้ประโยชน์จาก ศพก. ทุกระดับในชุมชนผลักดันให้ ศพก. เป็นแกนกลางเพื่อการพัฒนาการเกษตรของชุมชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการเกษตรทุกประเภท เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ ในระดับชุมชนเพื่อบูรณาการรวมกันกับทุกๆ หน่วยงานการขับเคลื่อนแปลงใหญ่แปลงใหญ่ เป็นคำตอบที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินงานตามนโยบาย “ยกกระต่าษ A4” จากการผลิตแบบเดิมๆ

ต่างคนต่างทำมาสู่การบริหารจัดการแปลงที่เป็นระบบ สุดท้ายเกษตรกรจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในการดำรงชีวิตรวมทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรกรม

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2550 มี



แปลงใหญ่ 600 แปลง พื้นที่ 1.54 ล้านไร่ เกษตรกร 96,697 ราย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้พี่น้องเกษตรกร จำนวน 4,864.9 ล้านบาท ซึ่งมาจากการเพิ่มผลผลิต 3,437.8 ล้านบาท และจากการลดต้นทุน 1,427.1 ล้านบาท รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนในการพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้มากขึ้น

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับแนวทาง



การดำเนินงานแปลงใหญ่ คือ “เปิดให้กว้าง ทำให้ง่าย มุ่งสู่ความสำเร็จ” ด้วยการปรับเกณฑ์และขั้นตอนเพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมและประสงค์จะรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุน โดยมีเป้าหมายแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นจำนวน 912 แปลง แปลงเดิม 600 รวมทั้งสิ้น 1,512 แปลง ปัจจุบันมีจำนวนแปลงใหญ่ที่

รับรองแปลงแล้ว 1,554 แปลง เกษตรกร 186,206 ราย พื้นที่ 2.66 ล้านไร่ 54 สินค้า ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

แปลงใหญ่เดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาแปลงทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพโดย โดยแปลงใหญ่ใหม่ปี 2560 เน้นรวมกลุ่มบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ยังไม่มีมีการนำนวัตกรรมมาใช้มากนัก ส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ศพก. เพื่อพัฒนาเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้แปลงใหญ่ และ ศพก. ตอบโจทย์เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศการทำงานเกษตรโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับแนวทางในการขยายผลจาก ศพก. ไปสู่แปลงใหญ่แบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ศพก. ที่มีแปลงใหญ่แล้วและเป็นสินค้าเดียวกัน ให้ ศพก. กำหนดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแปลงใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น 2.ศพก. ที่มีแปลงใหญ่แตกต่างชนิดสินค้ากัน ให้ ศพก. ขยายศูนย์เครือข่าย

ช่วยให้สอดคล้องกับการผลิตสินค้าของเกษตรกรแปลงใหญ่พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแปลงใหญ่ และ 3.ศพก. ที่ยังไม่มีแปลงใหญ่ ให้ ศพก. ขยายศูนย์เครือข่ายกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อร่วมกลุ่มเกษตรกรและเริ่มพัฒนาไปสู่การดำเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่

การกำหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ ศพก. เพื่อเชื่อมโยงสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร” เป้าหมาย คือ เกษตรกรต้นแบบ ประธาน ศพก. 882 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน-30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หลักสูตรในการอบรม ได้แก่ 1.Thailand 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร 2.การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรในยุคของการเปลี่ยนแปลง 3.ความร่วมมือของเครือข่าย ศพก. กับภาคราชการ 4.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5.เทคนิคการนำเสนอ และ 6.พระราชรัฐเพื่อการพัฒนามาภาคเกษตรโดยมี ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และ ดร.อภิชาติ คำดี รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่มีจำกัด การที่จะพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดประสิทธิ

ภาพต้องสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่มาร่วมเป็นเครือข่ายปัจจุบันมีตัวแทนเกษตรกรภาคเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกระทรวงเกษตรฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ การปฏิบัติในพื้นที่และเป็นเสียงสะท้อนให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งการเชื่อมขบวนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาสู่การทำเกษตรแปลงใหญ่ เนื่องจากเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้จะมีความถนัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้การทำงานเกษตรต่อไปเป็น “เกษตร 4.0”

อีกทั้งการพัฒนาภาคการเกษตรจะต้องเน้นที่เกษตรกรเองมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เน้นเชิงคุณภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมวัดผลได้ชัดเจน ทั้งในเรื่องการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับแน่นอน และสมาชิกแปลงใหญ่ต้องได้รับการพัฒนาเป็น “Smart Farmer”